

# EdTeX 2017 จุดประกายพลังการเรียนรู้ที่จะพาคุณก้าวสู่ยุคEducation



[b]EdTeX 2017 จุดประกายพลังการเรียนรู้ที่จะพาคุณก้าวสู่ยุคEducation 4.0[/b]

[img]https://f.ptcdn.info/950/050/000/opgsife9g2jiscM5N4H-o.jpg[/img]

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จนั้นเริ่มมาจากการศึกษาและการเรียนรู้ ประเทศจะพัฒนาก้าวต่อไปข้างหน้าก็ต้องเริ่มที่บุคลากรที่มีการศึกษาและรูปแบบของการสอนที่ดีมีคุณภาพความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางความคิดการเรียนการสอนเข้าสู่การเรียนรู้ยุคใหม่ “Education 4.0” เพื่อที่จะตอบรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตามแนวทางเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจและสังคมอาเซียน (AEC) รวมถึงตลาดโลก Education 4.0 จึงเป็น จุดเริ่มต้นเพื่อพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอน ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางระบบความคิดโดยสามารถนำความรู้จากการศึกษาไปสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิซิชั่นออแกไนซ์ หรือ นีโอ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมจัดงาน Thailand’s Education Technology Expo (EdTeX 2017) มหกรรมงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาครั้งแรกและครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงาน EdTeX 2017 นั้นจะเป็นการนำมหกรรมสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับรูปแบบการศึกษาไทยให้ก้าวไกลทันโลกยุคดิจิทัลให้ตอบโจทย์เกิดประโยชน์กับทั้งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ผู้เรียนและผู้สอน เพื่อเพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่และนำไปสร้างกระบวนการเรียนรู้และนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษายุคใหม่ที่ไม่ได้อยู่กับที่หรือเพียงในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ อีกต่อไป และสามารถหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในโลกธุรกิจยุคใหม่ เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในยุคดิจิทัลนำพากระบวนการศึกษา การสอน กรอบความคิดใหม่ของการเรียนรู้และเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา Education 4.0

ภายในงาน EdTeX 2017 ท่านจะได้พบกับ

– การจัดมหกรรมแสดงสินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาจากบริษัทชั้นนำทั้งในไทยและ

